



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน  
เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  
และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส วนตำบล ประจำปี งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการยกย ่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส วนตำบลและ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ ประชาชนดีเด่น , เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ,เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส วนตำบล , เป็นเกียรติ และศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเองและบุคคลรอบข้าง , ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ , เป็นการส่งเสริมคุณธรรมของ ข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ดวย การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนให้ พนักงานส วนตำบลและขององค์ การบริหารส วนตำบลได้ เขารับการสง วยช่วยเหลือ พนักงานส วนตำบลดีเด่นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ ราชการและให้บริการประชาชนในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศในโอกาสต่อไป นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกพนักงานส วนตำบลขององค์ การบริหารส วนตำบล ด่านเกวียน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้ บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้คัดเลือกพนักงานส วนตำบลขององค์ การบริหารส วนตำบลด่านเกวียน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน การปฏิบัติราชการและให้ บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล ผล เป็น ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
พนักงานส วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑		
นายณัฐพงษ์ ประจิมนอก	หัวหน้าสำนักปลัด	สำนักปลัด

ขอให้พนักงานส วนตำบล และพนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับการประกาศยกย ่องเชิดชูเกียรติเป็น แบบอย่างที่ดี รักษาไว้ ซึ่ง ความดี ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติราชการและให้ บริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติ ตนให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการสืบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางวนิษา พรสันเทียะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน